



ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งนิติกร

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดสระแก้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ให้ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน เวลา สอบ	วิชาสอบ	หมายเหตุ
วันจันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๒๐ น. - ๑๑.๕๐ น.	ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ประกอบด้วย - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	ให้นำเฉพาะ ปากกาสีน้ำเงิน เข้าห้องสอบได้ ๑ ด้าม

ค) สนามสอบห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ง) จังหวัดสระแก้วจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยระบุรายชื่อผู้ผ่านการประเมินที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลอรัญประเทศและทาง www.aranhos.go.th

จ) จังหวัดสระแก้วจะทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒
โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องมารายงานตัว
และลงทะเบียนในเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
อรัญประเทศ หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

/ฉ) ระเบียบ...

ฉ) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. การทดสอบใช้วิธีสอบข้อเขียน ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบของแต่ละวิชา ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่โรงพยาบาลรัฐประเทศ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ และไม่นำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

๓. ให้ยุติการสอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และบัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ยำหนำเข้าห้องสอบในระหว่างดำเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการทำตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทำตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลผู้นั้น

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

๕. ผู้ที่มีสิทธิสอบ ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๖. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำตอบ

๗. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๘. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๙. ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี ถือว่าหมดสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ข) จังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐประเทศ และทาง www.aranhos.go.th และรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสระแก้ว

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนิติกรครั้งที่ ๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวกรณิกา แก้วเมืองกลาง	
๐๐๒	นางสาวณัฐชา เงินกอง	
๐๐๓	นายไกรฤทธิ พานิช	
๐๐๔	นายพนพงศ์ คชพล	
๐๐๕	นางสาวสุชานันท์ พรหมบุตร	
๐๐๖	นางสาวธัญธรณ์ เพชรโกลม	
๐๐๗	นางสาวอุมาริน ชัยปัญหา	
๐๐๘	นางสาวยุวดี วงศ์พรมมา	
๐๐๙	นายธนาคร คำนึ่ง	
๐๑๐	นางสาวมณฑิรา อนุกิจ	
๐๑๑	นายปิติ ทวีทรัพย์อาภรณ์	
๐๑๒	นายณัฐภัทร สมบรม	